

# Phòng khám Nam Việt - Cơ sở thăm khám uy tín

Phòng khám Đa khoa Nam Việt có tốt không? Bây giờ nhu cầu khám bệnh nam khoa, phụ khoa,... Ngày càng nhiều ở cả nam giới và nữ giới tuy vậy để tìm được địa chỉ tin cậy lại không dễ dàng. Phòng khám Nam Việt sẽ là gợi ý lý tưởng cho bạn với không ít điểm mạnh nổi bật. Cùng tìm hiểu thêm trong bài viết sau đây.

## Tư vấn phòng khám đa khoa Nam Việt

Phòng khám chuyên khoa Nam Việt tọa lạc tại số 202 Tô Hiến Thành Quận 10. Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, phòng khám chuyên khoa đã tiếp nhận cũng như chữa trị khỏi hàng trăm ca bệnh lý không giống nhau về nam giới như: Bao quy đầu, xuất tinh sớm, những bệnh viêm nhiễm nam khoa, chĩnh hình dương vật...

Phòng khám đa khoa là địa chỉ được không ít quý ông tuyển lựa chữa trị Không dừng lại ở đó, [phòng khám nam việt](#) không chỉ tiến hành công tác khám trị cho người dân ở thành phố mà còn tiếp đón người bị bệnh ở các tỉnh thành lân cận trên khắp cả nước tìm về đây chữa trị, điển hình là các ca bệnh tới từ một số khu vực Long An, Tiền Giang, Biên Hoà, Tây Ninh... Đây cũng chính là niềm hãnh diện và tự hào lớn đối với phòng khám chuyên khoa.

Có rất nhiều phòng khám đa khoa đáng tin cậy để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, tuy nhiên không hề ai cũng biết. [phòng khám nam việt tô hiến thành](#) là phòng khám đa khoa hiệu quả nhất trong đi khám bệnh, trị bệnh phụ khoa trực thuộc Sở y tế Sài Gòn, do Sở y tế kiểm định cũng như cấp phép hoạt động.

## **Địa chỉ phòng khám đa khoa Nam Việt 202 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 - Nơi thăm khám uy tín**

Sở hữu các điểm cộng nổi bật như:

- Có giấy phép hoạt động bởi bộ y tế cấp phép: Điều này an toàn mọi hoạt động của phòng khám đều được kiểm soát cũng như bệnh nhân có khả năng nhẹ nhõm lúc khám bệnh cũng như chữa trị bệnh tại phòng khám chuyên khoa.
- Phòng khám Nam Việt 202 tô hiến thành có đầy đủ dụng cụ y khoa hiện đại: phòng khám đa khoa có đầy đủ những phòng xét nghiệm sinh hóa, máy móc sử dụng khoa học hiện đại, khoa học chữa trị hiện đại nhằm thực hiện nhanh chóng, rút quá ngắn quá trình chữa.
- Hệ thống cơ sở chuyên khoa vật chất: phòng khám đa khoa có cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đầy đủ phòng cấp cứu, phòng kiểm tra, phòng siêu âm, phòng tiểu phẫu được vô trùng sạch sẽ đem lại sự hài lòng cho người bị bệnh cũng như người nhà người mắc bệnh.

- Đội ngũ y bác sĩ: Đội ngũ bác sĩ của p.khám phải an tâm có chuyên môn, tay nghề cao cũng như có kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong nghề, kỹ năng xử lý tình huống tốt để chữa trị bệnh hiệu quả và đảm bảo.
- Khoản chi phí dịch vụ: Mọi mức giá dịch vụ tại phòng khám được công khai rõ ràng, minh bạch tới người mắc bệnh, an toàn đúng lộ trình chữa.
- Cách thức trị bệnh: cách thức chữa bệnh mới, tiên tiến giúp cho quá trình chữa trị bệnh đạt được hiệu nghiệm cao hơn.
- Không gian thăm khám: khang trang, sạch sẽ, thái độ cũng như tác phong của nhân viên y tế thân thiện, nhiệt tình với bệnh nhân.
- Mọi thông tin hồ sơ bệnh án của người bệnh được bảo mật hoàn toàn.

Bài viết phần trên là một số thông tin về [phòng khám đa khoa Nam Việt tô hiến thành](#) có chất lượng không, hy vọng sẽ đem lại không ít san sẻ bổ ích.

## **TRUNG TÂM TƯ VẤN SỨC KHỎE**

(Được sở y tế cấp phép hoạt động)

Hotline tư vấn miễn phí: **02862857515**

Tư vấn online bấm >> [TƯ VẤN MIỄN PHÍ](#) <<

[phòng khám nam việt](#)

phòng khám nam việt

phòng khám nam việt

phòng khám nam việt

phòng khám nam việt